



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới



Khu du lịch sinh thái cồn Đen (xã Thái Đô, huyện Thái Thụy).

Sáng ngày 3/6, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Thành đoàn, UBND phường Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình) tổ chức chương trình hưởng ứng ngày Đại dương thế giới (8/6), tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam, ngày Môi trường thế giới (5/6), ra quân thực hiện Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh và ngày chủ nhật xanh lần thứ 6 năm 2018. Đây là một trong những hoạt động tiêu biểu của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018 được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ

đạo, triển khai trong các cấp bộ đoàn trong tỉnh. Với chủ đề "Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon", ngày Môi trường thế giới năm 2018 được tổ chức nhằm tuyên truyền, vận động, kêu gọi đoàn viên, thanh niên và cộng đồng xã hội chung tay bảo vệ môi trường; nâng cao nhận thức, ý thức về tác hại của chất thải nhựa, túi nilon khó phân hủy đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng; kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi thói quen tiêu dùng và thải bỏ chất thải nhựa. Bên cạnh đó, khơi dậy lòng tự

hào và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc gắn với sức mạnh của thời đại để tập trung phát triển kinh tế biển, khai thác, sử dụng hợp lý, bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, đặc biệt là bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Năm trong các hoạt động hưởng ứng, 300 đoàn viên, thanh niên các đơn vị đã tham gia thu dọn rác thải, bèo bọng trên sông Vĩnh Trà; xóa bãi rác tự phát tại chợ hải sản, khu vực cầu Kiến Xương; phối hợp ra quân lập lại

trật tự đô thị tại các tuyến phố chính; đồng loạt bóc gỡ biển quảng cáo rao vặt trái phép, không đúng nơi quy định trên tất cả các tuyến phố của thành phố Thái Bình. Trên phạm vi toàn tỉnh, gần 2.000 đoàn viên, thanh niên các địa phương, đơn vị cũng tham gia hưởng ứng ngày Đại dương thế giới, tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam, ngày Môi trường thế giới, ra quân thực hiện Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh và ngày chủ nhật xanh lần thứ 6 năm 2018.

PHƯƠNG ANH

Hỗ trợ đào tạo cho 3.660 cán bộ quản lý, doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đó là kết quả trong công tác đào tạo nguồn nhân lực của Sở Công Thương theo Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT - BKHD - BTC trong giai đoạn 2014 - 2017 để nâng cao nhận thức, kỹ năng, năng lực quản trị trong một số lĩnh vực đối với cán bộ làm công tác quản lý, hỗ trợ đào tạo, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Một số lĩnh vực chính đã được hỗ trợ đào tạo như ứng dụng thương mại điện tử cho các tổ chức, doanh nghiệp; xúc tiến thương mại; nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, xây dựng chiến lược tiêu

thụ sản phẩm; lợi ích và thách thức của hội nhập kinh tế quốc tế. Thông qua các hình thức đào tạo như mở các lớp tập huấn, hội thảo, tổ chức đoàn đi học tập kinh nghiệm, nhiều doanh nghiệp đã tích cực ứng dụng thương mại điện tử, thực hiện công tác xúc tiến thương mại, kết nối với doanh nghiệp ở nước ngoài trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đây là một trong những hành động nhằm nâng cao chất lượng, nguồn nhân lực cho ngành Công Thương, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

QUỐC CƯỜNG



Nhiều doanh nghiệp dệt may trong tỉnh xuất khẩu ổn định sang thị trường nước ngoài nhờ được hỗ trợ đào tạo về ứng dụng thương mại điện tử và xúc tiến thương mại.

4 doanh nghiệp tham gia dự trữ hàng hóa phòng, chống thiên tai

Thực hiện việc giao chỉ tiêu chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, Sở Công Thương đã triển khai tới các đơn vị có kinh nghiệm tham gia công tác dự trữ vật tư hàng hóa, đồng thời nhắc nhở các đơn vị có phương án chuẩn bị đầy đủ, kịp thời cho nhân dân trước và sau khi xảy ra thiên tai, thực hiện nghiêm yêu cầu dự trữ vật tư hàng hóa. Theo đó, Sở đã giao nhiệm vụ cho 4 doanh nghiệp gồm: Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Thái Bình, Công ty TNHH Một thành viên xăng dầu Thái Bình, Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và chất đốt Thái Bình, Công ty TNHH Liên Bảo Thành chuẩn bị 20 tấn thép, 25m³ gỗ, 200 tấn xi măng, 200 tấn xăng dầu, 5.000 tấn tôn lợp. Đến nay các đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư, hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu theo chỉ tiêu được giao.

Tổ chức 30 lớp tập huấn về máy cơ khí nông nghiệp



Các lớp học tập trung phần lớn thời gian vào thực hành.

5 tháng đầu năm, Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) đã tổ chức được 30 lớp tập huấn sửa chữa, bảo dưỡng, vận hành máy cơ khí nông nghiệp ở 8 huyện, thành phố cho 1.050 nông dân theo học. Trong thời gian 7 ngày, các học viên được mang máy móc thiết bị đến lớp học để giáo viên hướng dẫn chi tiết cách tháo dỡ, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa. Hiệu quả nhất của lớp học là các học viên đã nâng cao được trình độ, kỹ năng vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các loại máy cơ khí phục vụ sản xuất nông nghiệp, góp phần tăng tuổi thọ của máy, giảm thiểu các tai nạn do máy móc gây ra. Từ nay tới cuối năm 2018, Trung tâm sẽ tiếp tục tổ chức 30 lớp cho các xã ở các huyện trên địa bàn toàn tỉnh.

THU THỦY

QUỲNH PHỤ Tồn đọng gần 11.800 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thực hiện dự án hoàn thiện và hiện đại hóa đất đai Việt Nam, huyện Quỳnh Phụ đã cấp gần 200.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân, cá nhân, đã trao cho người sử dụng đất gần 107.800 giấy chứng nhận, trong đó đất nông nghiệp 78.500 giấy chứng nhận, đất ở trên 29.200, còn tồn đọng tại Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện gần 11.800 giấy chứng nhận đất ở. Nguyên nhân chủ yếu do các gia đình, cá nhân chưa bổ sung thủ tục thừa kế, hợp đồng cho tặng, chuyển nhượng, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, đang thế chấp tại ngân hàng; do sai sót thông tin trên giấy chứng nhận...

Để giải quyết dứt điểm số lượng giấy chứng nhận đã ký còn tồn đọng, huyện Quỳnh Phụ tập trung chỉ đạo các phòng liên quan, các xã, thị trấn tuyên truyền, giải thích người dân về lợi ích trong việc cấp giấy chứng nhận; hướng dẫn bổ sung các thủ tục theo hướng đơn giản nhưng đúng quy định pháp luật. Đối với giấy chứng nhận đã ký nhưng không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất, không đúng nguồn gốc sử dụng đất... thì thực hiện việc tiêu hủy giấy chứng nhận theo quy định.

ĐỨC DÙNG

Ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè

Tại Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh vừa tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và chương trình tiếp sức mùa thi năm 2018. Gần 1.000 đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên đã tham dự hoạt động này.



Đoàn viên, thanh niên thành phố Thái Bình xóa bỏ bãi rác tự phát khu vực chợ hải sản.

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018 được tổ chức từ ngày 2/6 đến ngày 31/8 với chủ đề "Tuổi trẻ Thái Bình sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng". Chiến dịch bao gồm chương trình tiếp sức mùa thi và 4 chiến dịch tình nguyện theo từng khối đối tượng: hoa phượng đỏ, (Xem tiếp trang 4)

PHƯƠNG CHI

Chương trình chào hè 2018

Tại công viên nước Thái Bình, Trung tâm Hoạt động văn hóa thể thao thanh thiếu niên tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Tân Bình tổ chức chương trình "Chào hè 2018".

Tại chương trình, các đại biểu và đông đảo nhân dân được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, ấn tượng với chủ đề "Chào hè mới" do các em học sinh đang học tập, sinh hoạt tại Trung tâm biểu diễn.

Trong dịp hè năm nay, Trung tâm Hoạt động văn hóa thể thao thanh thiếu niên tỉnh tổ chức nhiều môn học bổ ích, hấp dẫn như: võ thuật, khiêu vũ, cầu lông, hát chèo, dẫn chương trình... Bên cạnh đó, Trung tâm tiếp tục nâng cao hoạt động của các câu lạc bộ người phụ trách, phóng viên nhỏ, nghệ thuật; tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng hát dân ca cho học sinh phổ thông...

XUÂN PHƯƠNG

VŨ THƯ

Tu bổ, nâng cấp hệ thống đê điều

(Xem trang 2)



Xây dựng kè Hưởng Điển (Việt Hùng) nhằm bảo vệ tuyến đê Hồng Hà II qua địa bàn.

Vẫn phớt lờ quy định mặc áo phao cứu sinh khi đi đò

(Xem trang 4)